

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมเสลา 1 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชกิจ ยะโสธรศรีกุล ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุม

ทราบว่า

1. จากการประชุมเกี่ยวกับงาน Thailand Research Expo (TRE) ที่ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 ร่วมกับทาง วช. นั้น มีเรื่องแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ วช. ให้ความสำคัญกับเครือข่ายมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นแม่ข่ายของภาคเหนือตอนล่าง โดยในอนาคต โครงการวิจัยใดที่เสนอผ่านเครือข่ายขึ้นมาจะมีโอกาสได้รับทุนสูง (จะไม่มีโอกาสตก เนื่องจากโครงการวิจัยนั้นเป็นสิ่งที่เครือข่ายเห็นความสำคัญจึงเสนอผ่านขึ้นมา)

2. วช. แจ้งกำหนดการการจัดงาน Thailand Research Expo (TRE) จะจัดช่วงวัน เวลาเดิมคือ ช่วงวันที่ 24-27 สิงหาคม 2555 โดยสมเด็จพระเทพฯเสด็จ วันที่ 24 สิงหาคม 2555 สถานที่จัดงานคือ พารากอน กรุงเทพฯ นอกจากนี้มีการเสนอให้จัด Expo ในระดับภูมิภาคด้วย ซึ่งทางจ.เชียงรายเสนอความยินดีจะเป็นเจ้าภาพ

3. ทางราชบัณฑิต จะให้ทำแผนปฏิบัติงาน ปี 2555-2558 ซึ่งทางกองบริหารการวิจัยจะแจ้งให้อาจารย์คณิงนิจ ทราบและดำเนินการต่อไป

วาระที่ 1.2 รายงานผลการจัดกิจกรรม KM การประกันคุณภาพด้านการวิจัย

ตามที่กองบริหารการวิจัยได้จัดโครงการจัดการความรู้ การประกันคุณภาพด้านการวิจัย เมื่อวันที่ 8 และ 14 ธันวาคม 2554 นั้น

จึงขอรายงานผลการจัดกิจกรรมให้ที่ประชุมทราบ ดังเอกสารแนบ ซึ่งทางกองบริหารการวิจัยจะจัดทำเอกสารแสดงผลข้อมูลด้านการวิจัยของคณะขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูล จึงนำเสนอให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 รายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจาก 3 แหล่งทุน

1.สรุปโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

คณะ	ปี 2553			ปี 2554			ปี 2555		
	จำนวนโครงการ(โครงการ)		คิด	จำนวนโครงการ(โครงการ)		คิดเป็น %	จำนวนโครงการ (โครงการ)		คิดเป็น %
	ได้รับทุน	ปิดโครงการ	เป็น %	ได้รับทุน	ปิดโครงการ		ได้รับทุน	ปิดโครงการ	
เภสัชศาสตร์	11	7	64	1	1	100	0	0	0

2. สกอ. ประชาสัมพันธ์การประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ชาวไทยและสหรัฐอเมริกา จากกองทุนวิจัย National Science Foundation (NSF) ในหัวข้อการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพในประเทศไทย โดยมีระยะเวลา 1 ปี และงบประมาณไม่เกิน 6,000,000 บาท ต่อโครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. สกว. ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 15 ประเภททุนปกติ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยรับทุน คปก. ปกติ ให้ส่งเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555 และกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. ปกติแล้วและมีผลงานให้คำปรึกษานักศึกษา คปก. ตลอดจนมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ สกว. ยอมรับอย่างต่อเนื่องในระยะ 5 ปีหลัง ให้ส่งเอกสารประกอบการสมัครอย่างครบถ้วน ระหว่าง 1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2556

4. ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์ การอบรมปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ” เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2554 สามารถติดตามได้ที่ www.research.nu.ac.th/slice/index.php

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4

รายงานความก้าวหน้างานเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง

มีการประชาสัมพันธ์การประชุมจากเครือข่าย 3 งาน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

1. การประชุมและส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2555 หัวข้อ “ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น และทัศนศึกษา ณ สหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2. การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศประจำปี 2555 หัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

3. (ร่าง) โครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการโครงการวิจัยและพัฒนารัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ระดับชาติ ประจำปี 2555

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.5

การประชุมครุภัณฑ์ด้านการวิจัย/เครื่องมือวิทยาศาสตร์

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้กองบริหารการวิจัยจัดส่งรายงานการประชุมไปยังคณะเพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 1.6

การประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมงานนิทรรศการ และการเสนอชื่อนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

1. เชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการโครงการงานนิสิต ครั้งที่ 12 ซึ่งจะจัดในวันที่ 2 มีนาคม 2555 โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกองฯ **หมดเขตวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555**

2. ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง เครื่องจักรกลการเกษตรในโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานข้าว

3. ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อนักวิจัยที่สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ โดยเสนอผลงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับรองรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลนักวิจัย ผลงานวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ครบถ้วนตามระเบียบประกาศและข้อกำหนดของ วช. โดยส่งมายังกองบริหารการวิจัย **ภายในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555**

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.7 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคนิทรรศการในการประชุม APAN ครั้งที่ 33
ม.นเรศวร ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศของกลุ่มสมาชิก เครือข่าย APAN ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ The Empress Convention Centre (ECC) โรงแรม ดี เอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผลงานจากคณะ วิทยาศาสตร์ 2 ผลงานและจาก IT 1 ผลงาน

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้กองบริหารการวิจัยติดต่อประสานงานกับสถาน ชูตภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิภาคสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง เกี่ยวกับการส่งผลงาน

วาระที่ 1.8 สรุปผลการขอร่างวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย และการขอรับทุนสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.9 รายงานผลการประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษา
ตามที่กองบริหารการวิจัยได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 นั้น สรุปได้ดังนี้ คณะกรรมการ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ Editor list/Translator list/Reader List

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเสลา 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 การจัดการประชุมนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8

1. ประชาสัมพันธ์ ส่งผลงานเข้าร่วม สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองฯ
2. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณารูปแบบการจัดนิทรรศการ

การประชุมสัมพันธ์เปิดรับผลงาน

การประชุมวิชาการร่วม (มีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นการประชุมทางเครื่องสำอาง (รายละเอียดตั้ง แพ้เพิ่มการประชุม)

การดำเนินงานขั้นต่อไป คือ การสรรหา Keynote Speaker

มติ – ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เพื่อสรรหา Keynote Speaker

- มีการประกวดจัดบูธ พร้อมมอบรางวัลจำนวน 1 รางวัล
- การจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ OTOP ดีเด่นประจำจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง หากมี ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียน , มอบกองบริหารการวิจัย ประสานงานกับจังหวัด

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติยกเว้นการหักเงิน 10% เข้ามหาวิทยาลัย

ตามที่ ผศ.ดร.วีชรินทร์ จินต์วุฒิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับทุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมงบประมาณ 150,000 บาท นั้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยเก็บข้อมูลภาคสนามทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างนั้นสูง จึงขอยกเว้นการหักเงิน 10% เข้ามหาวิทยาลัย

มติ ไม่อนุมัติ เนื่องจากไม่มีหนังสือการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากแหล่งทุน หากนักวิจัยมีหนังสือจากแหล่งทุนให้นำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 2

มีจำนวนทั้งสิ้น 15 โครงการ งบ 10,000 บาท

มติ อนุมัติทั้ง 15 โครงการ

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 2

กองบริหารการวิจัยได้ดำเนินการจัดประเมินข้อเสนอโครงการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกแล้วจำนวน 24 โครงการ รวมทั้งสิ้น 3,180,000 บาท

มติ อนุมัติ 20 โครงการ ยกเว้นโครงการที่ 2, 6, 7 และ 8 ไม่อนุมัติเนื่องจาก เป็นหัวหน้าโครงการที่มีโครงการวิจัยดำเนินการอยู่มากกว่า 1 โครงการ

วาระที่ 4.4 หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย

มติ เห็นควรนำเข้าเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งถัดไป

วาระที่ 4.5 โครงการ NU to Nobel Prize (ร่าง)

มติ เห็นควรมอบหมายกองบริหารการวิจัย นัดประชุมรองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะทั้ง 3 กลุ่มสาขา เพื่อพิจารณา Nobel Laureates

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประชุมครั้งต่อไป ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

เลิกประชุม 16.00 น.